

Số : 244/KH - THPT

Nam Dong, ngày 04 tháng 10 năm 2021

KẾ HOẠCH

Phối hợp giữa trường THPT Phan Bội Châu với Trung tâm y tế huyện Cư Jut trong công tác y tế học đường và phòng chống dịch bệnh Covid - 19 trong trường học năm học 2021 – 2022

Căn cứ Công văn 5518/UBND-KGVX ngày 24/09/2021 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc tổ chức dạy và học ứng phó diễn biến dịch Covid-19;

Căn cứ Công văn 5519/UBND-KGVX ngày 25/09/2021 của UBND tỉnh Đắk Nông về các biện pháp phòng, chống dịch trên địa bàn huyện Cư Jut;

Căn cứ Kế hoạch số 79/KH-SGDĐT ngày 17/09/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Nông về Công tác đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19 của ngành Giáo dục năm học 2021-2022;

Căn cứ Công văn số 1452/SGDĐT-GDTCXTT ngày 20/09/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Nông về việc thực hiện một số biện pháp đảm bảo an toàn trường học khi học sinh đi học trở lại;

Trường THPT Phan Bội Châu phối hợp với Trung tâm y tế huyện Cư Jut xây dựng Kế hoạch thực hiện công tác y tế học đường và phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong trường học năm học 2021 – 2022 gồm những nội dung sau đây:

I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU

Tăng cường sự phối hợp giữa Trung tâm y tế huyện Cư Jut với trường THPT Phan Bội Châu trong giám sát, thực hiện các biện pháp phòng chống các dịch bệnh nguy hiểm xảy ra trên địa bàn, nhằm hạn chế tối đa số trường hợp mắc và tử vong đảm bảo sức khỏe cho học sinh và an toàn trường học.

Củng cố công tác y tế, nâng cao năng lực cho nhân viên y tế trong nhà trường, cải thiện điều kiện vệ sinh, môi trường học tập để chăm sóc và bảo vệ sức khỏe ban đầu cho học sinh; đảm bảo cho các em được phát triển tốt về thể chất, tinh thần, trí tuệ, có lối sống lành mạnh.

Từng bước nâng cao hoạt động của y tế trường học, điều tra tình hình sức khỏe và bệnh tật của học sinh trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp thích hợp làm giảm các yếu tố gây bệnh trong học đường.

Thực hiện khám và quản lý sức khỏe cho học sinh trong trường. Đảm bảo 100% cán bộ quản lý, cán bộ y tế trường học, giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh và người chăm sóc trẻ được truyền thông để hiểu rõ về các dịch bệnh nguy



hiểm và kỹ năng vệ sinh cá nhân, cách pha và sử dụng Cloramin B để chủ động phòng chống bệnh dịch.

Phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh và tổ chức cách ly, điều trị kịp thời nhằm hạn chế lây lan học sinh. Đảm bảo vệ sinh môi trường và vệ sinh an toàn thực phẩm.

II. NỘI DUNG PHỐI HỢP THỰC HIỆN

Thực hiện khám sức khỏe cho học sinh, thực hiện các chương trình y tế như: đo thân nhiệt và các chương trình phòng chống một số bệnh dịch xảy ra trên địa bàn xã.

Tổ chức tuyên truyền, báo cáo chuyên đề về giáo dục sức khỏe, cách phòng chống các bệnh truyền nhiễm thường xảy ra trong nhà trường.

Công tác phối hợp giữa hai cơ quan được thống nhất thực hiện hàng năm thông qua chức năng nhiệm vụ của từng cơ quan.

III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH

1. Tổ chức chiến dịch truyền thông về các dịch bệnh nguy hiểm và các biện pháp phòng, chống bệnh cho cán bộ quản lý, cán bộ y tế trường học, giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh

Trường THPT Phan Bội Châu phối hợp với Trung tâm y tế tổ chức chiến dịch truyền thông về dịch bệnh Covid -19 và các biện pháp phòng chống cho cán bộ quản lý, cán bộ y tế trường học, giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh. Hướng dẫn học sinh, cha mẹ học sinh truyền thông về phòng, chống các bệnh nguy hiểm xảy ra trên địa bàn tới các thành viên khác trong gia đình và cộng đồng.

Trường THPT Phan Bội Châu kết hợp các buổi tuyên truyền học sinh, phổ biến cách phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và các dịch bệnh nguy hiểm; phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh, có biện pháp cách ly để tránh lây lan trong gia đình và cộng đồng; đưa trẻ đến cơ sở y tế để được điều trị kịp thời; đảm bảo vệ sinh môi trường và vệ sinh an toàn thực phẩm tại gia đình.

2. Tiến hành chiến dịch vệ sinh môi trường tại đơn vị

Thường xuyên lau sạch các bề mặt và các vật dụng bị nhiễm bẩn bằng xà phòng hoặc bằng dung dịch sát khuẩn thông thường (Cloramin B) ít nhất 1 lần trong tuần, đảm bảo lớp học được thông gió hằng ngày. *(trong thời gian dịch bệnh diễn ra)*

Đảm bảo môi trường xung quanh trường học sạch sẽ, thoáng mát.

Bố trí khu vực rửa tay bằng xà phòng, đảm bảo thường xuyên có xà phòng và nước sạch để rửa tay. Có khu vực xử lý chất thải theo quy định.

3. Theo dõi sức khỏe của học sinh, cách ly và điều trị kịp thời

Đảm bảo tất cả các học sinh khi đi học được theo dõi sát sức khỏe để phát hiện kịp thời các trường hợp mắc bệnh.



Nếu học sinh có các biểu hiện bệnh như bị sốt, nhiệt độ cao lớn hơn hoặc bằng 37,5 độ phải thông báo cho cha mẹ biết để học sinh được cách ly, đưa đến cơ sở y tế khám và được điều trị kịp thời.

Khi học sinh có các dấu hiệu trên thì cho nghỉ học để tránh lây bệnh cho các học sinh khác trong trường học.

Thực hiện đo thân nhiệt và rửa tay bằng xà phòng ngay tại cổng trường

Thực hiện giãn cách học sinh khi ra về

III. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

1. Trường THPT Phan Bội Châu

Phổ biến, triển khai thực hiện kế hoạch phối hợp hoạt động giữa nhà trường với Trung tâm y tế huyện về phòng chống các dịch bệnh trong trường học năm học 2021–2022 tới các tất cả CBGV-NV, học sinh và cha mẹ học sinh của toàn đơn vị.

Tổ chức tập huấn cho giáo viên và học sinh các biện pháp phòng chống các dịch bệnh đặc biệt là dịch Covid-19.

Khẩn trương triển khai chiến dịch truyền thông cho cán bộ quản lý, cán bộ y tế trường học, giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh; tổ chức chiến dịch vệ sinh môi trường; vệ sinh cá nhân, vệ sinh an toàn thực phẩm; theo dõi sát sức khỏe của học sinh, phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh để được cách ly và điều trị kịp thời.

Phối hợp với Trung tâm y tế triển khai các hoạt động phòng chống dịch theo đúng hướng dẫn của Ngành Y tế.

Khi phát hiện các ổ dịch tại lớp học phải thông báo cho cơ sở y tế để xử lý ổ dịch kịp thời.

Tham gia đầy đủ các cuộc họp chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của y tế để kịp thời phối hợp chỉ đạo.

2. Trung tâm y tế huyện Cư Jut

Phổ biến, triển khai thực hiện Kế hoạch phối hợp hoạt động giữa nhà trường với Trung tâm y tế huyện Cư Jut về phòng chống các dịch bệnh trong trường học năm học 2021 - 2022 tới các cán bộ của Trung tâm y tế.

Chỉ đạo các cán bộ trong Trung tâm phối hợp với trường học triển khai các hoạt động phòng chống dịch bệnh Covid-19 đảm bảo an toàn.

Hỗ trợ về chuyên môn, kỹ thuật, hóa chất sát khuẩn, tờ rơi, các tài liệu truyền thông về bệnh Covid-19 và các dịch bệnh khác cho trường học để phục vụ các hoạt động phòng chống bệnh dịch.

Tổ chức việc thu dọn, điều trị, cách ly các trường hợp học sinh bị ốm, xác định sớm nguyên nhân và thông báo kịp thời cho gia đình, nhà trường để có biện pháp xử trí kịp thời.

Tổ chức điều tra, xử lý triệt để các ổ dịch (nếu có) tại đơn vị trường. Thông báo tình hình dịch bệnh trên địa bàn xã thường xuyên trên phương tiện

thông tin đại chúng để các cán bộ y tế và giáo dục được biết và phối hợp phòng, chống dịch.

Tổ chức các cuộc họp chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 với các đơn vị liên quan để kịp thời phối hợp chỉ đạo.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trên cơ sở các biện pháp phòng chống dịch cụ thể nêu trên, Trung tâm y tế huyện Cư Jut và Trường THPT Phan Bội Châu triển khai các hoạt động cụ thể phù hợp với chức năng của ngành mình và căn cứ vào mục đích, yêu cầu đặt ra trong kế hoạch để hướng dẫn các CBGV-NV, học sinh trong đơn vị.

2. Y tế, trường học thuộc địa bàn quản lý phối hợp chặt chẽ thực hiện các hoạt động nhằm kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh Covid-19 và các dịch bệnh nguy hiểm tại các trường học.

3. Phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng của địa phương tổ chức truyền thông về dịch bệnh Covid-19 các biện pháp phòng chống dịch bệnh; tuyên truyền các hoạt động phối hợp giữa Trung tâm y tế huyện Cư Jut và trường THPT Phan Bội Châu trong việc triển khai phòng chống dịch bệnh Covid-19 và các dịch bệnh nguy hiểm khác trong trường học và tại cộng đồng.

4. Tổ chức tuyên dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân thuộc Trung tâm y tế huyện Cư Jut và trường THPT Phan Bội Châu có thành tích xuất sắc trong các hoạt động phòng, chống bệnh dịch bệnh trong trường học.

Trên đây là Kế hoạch phối hợp giữa Trường THPT Phan Bội Châu và Trung tâm y tế huyện Cư Jut về thực hiện công tác y tế học đường và phòng chống dịch bệnh nguy hiểm trong trường học năm học 2021 – 2022. Rất mong quý cơ quan xem xét hỗ trợ và phối hợp tạo điều kiện giúp đỡ./.

ĐẠI DIỆN TTYT HUYỆN CƯ JÚT



BS. Đoàn Anh Huyền

ĐẠI DIỆN NHÀ TRƯỜNG



Vương Xuân Trung
Hiệu trưởng, THPT Phan Bội Châu

Nơi nhận:

- Sở Giáo dục và Đào tạo (để b/c);
- UBND huyện Cư Jut (để b/c);
- Trung tâm y tế huyện (để p/h)
- Toàn thể CBGV-NV (để t/tr);
- Nhân viên y tế nhà trường (để t/h);
- Lưu: VP../

